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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕66 
วันศุกร์ที่  31  มีนาคม  2๕66  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 

************** 

ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ     

 สมัยที่ 2 ครั้งที ่4 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561              

-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
5.2  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
5.3  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 
5.4  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
5.5  ญัตติขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหมวดค่าครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาล
ชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ.2566 

5.6  เรื่อง การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิน่เพ่ือร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
ดังนี้ 

 - คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  จำนวน 3 คน 
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
  จังหวัดแพร่  จำนวน 3 คน  

 5.7 ญัตติขอความเห็นชอบการจัดทำร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                        
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิน่ พ.ศ. ....... 

 5.8 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นกรรมการ                   
ในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่  

ระเบียบวาระท่ี  6      เรื่องอ่ืน ๆ 
                            6.1    ปรึกษาหารือการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  

- วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  
     - วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 ส.ค. 61) (11 ส.ค. 
60) 

 

* * * * * * * * * 



๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 
 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่   

2 นายโชคชัย พันศิริวรรณ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1   

3 นายวังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2   

4 นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธ ุ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  

5 นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 2  
6 นางมยุรี ยาวิชัย 

 
ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  

7 นายยุทธพันธุ์ บรรลือ 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 4  
8 นายผิน สิงห์เทพ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
9 นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  

10 นางสุขาวดี  วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
11 นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
12 นายชนาธิป ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 1  
13 นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง            

เขต 2 
เขต 2  

14 นายแสงสว่าง เสือขำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 1  
15 นายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  
16 นางสาวพยอม ขุนชุ่ม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
17 นายสนิท เวียงนาค ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 1 
 เขต 1  

18 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 2  
19 นายอรรถพล คำมีสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

20 นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

21 นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

22 นายปฏิพล จอมดวง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 2  

23 นางธนินจิตรา ศุภศิร ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอหนองม่วงไข่ เขต 1  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4 ลา 

 

 
  



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายธนายุส สุภณาวรรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5 นางทิตติยา สุกใส เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

6 นางสาวทิพวรรณ วงค์ด ี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
7 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง 
8 นายสมาน สงกอก ผู้อำนวยการกองช่าง 
9 นางสาวศกุนิชญ์ ธิอุ่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

10 นางสาวปวีณา ใจกระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดแพร ่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 
 11 นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
บ้านไผ่ย้อย 
 12 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
 13 นางสาวฤทัยรัตน์  

คัน 
คันธวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

14 นายธวัชชัย จีกัน หวัหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
15 นายพชรพล ศักดิ์สินธุ์ชัย หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
16 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17 นางอัจจิมา ชูมณี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่าย 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

18 นางณิชาภัทร เกิดสุขโข หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
19 นายมรตุ ขวัญนาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
20 นายรณรงค์ แก้วกันทะ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
21 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
22 นายสุรพงษ์ มาตรมนตรี หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23 นายเสกสรร วงศ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
24 นางสาวนวพร เชี่ยวชาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
25 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
26 นางกาญธิยา รัตนบุผา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
27 นางสาวเบญจวรรณ คำโมนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
28 นายธนัฐ ชัยวัฒโนดม นิติกรปฏิบัติการ 
29 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญต่าย นิติกรปฏิบัติการ 
30 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
31 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
32 นายอคัรเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
33 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขบัรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



๔ 
 

เริ่มการประชมุ เวลา 09.00 น. 

นางทิตติยา  สุกใส  เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดแพร่                  
เลขานุการสภา อบจ.แพร ่ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่ านสมาชิกสภา                
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้  ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 แล้ว 

   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม     
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 
. 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ ...จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย... 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เชิญนั่งครับ  
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี                    
พ.ศ.๒๕66 

นางทิตติยา  สุกใส  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุม   
เลขานุการสภา อบจ.แพร่   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี    
. พ.ศ.๒๕66 

 ตามที่  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
ครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติกำหนด              
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันพุธที่ 15
กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน นั้น 
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด                       
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ.2562 มาตรา 24 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี             
พ.ศ.2566 เริ่มต้ังแต่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 31 
มีนาคม 2566 มีกำหนด 45 วัน 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
   ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 
   นายวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

 

 

 



๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   เรี ยนท่ านสมาชิ กสภ าองค์ ก า รบ ริห ารส่ วนจั งห วั ดแพ ร่                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน              
ประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติ และเรื่องต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่เสนอ 

จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่                  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน               
ในเขตเลือกตั้งแต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และ                  
งานด้านตรวจสอบ ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   
ให้ เป็ นไปด้ วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้  การปฏิบั ติ                       
ภารกิจสำคัญดังกล่าว ขอให้ทุกท่านได้โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ                   
การอภิปราย การซักถามหรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่อง                  
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทางที่เป็นประโยชน์               
ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

บัดนี้ ไดเ้วลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บัดนี้       
 วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ  

  และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีเรื่องจำเป็น            
 ต้องขอเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 1 ญัตติ คือ 
   5.8. เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด                
จังหวัดแพร่ จำนวน 5 คน 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอขอเพ่ิมญัตติ 
ในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 1 ญัตติ  

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร ่ เห็นชอบ จำนวน ๒2  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เหน็ชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณ ครับ  เป็น อันว่ าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน               
ประธานสภา อบจ.แพร่ จังหวัดแพร่ เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ิมญัตติ             
ประธานที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 1 ญัตติ ข้อ 5.8 และขอใช้ระเบียบวาระ               
. การประชุมชุดใหม่ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  

 กระผมขอเขา้ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  1. วันนี้มีสมาชิกสภาฯ  ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  - นายเจริญ  สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่         
ประธานที่ประชุม อำเภอสูงเม่น เขต 4 
  2. ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีถ้ำผานางคอย ประจำปี 2566 

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล             
ร้องกวาง ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีถ้ำผานางคอย ประจำปี 2566 
ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน 2566 ขอเชิญชมขบวนแห่และพิธีเปิดงาน                  
ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ เวทีลานกิจกรรมถ้ำผานางคอย ตั้งแต่เวลา 
15.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารที่แจ้งให้ทุกท่าน
ทราบแล้ว 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   2.1 รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
ประธานสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 
ประธานที่ประชุม 2 กันยายน 2565 

  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม 
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมอืครับ  

     มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 
ประจำปี พ.ศ.2565 เมือ่วันศุกร์ที ่2 กันยายน 2565 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร ่ เห็นชอบ จำนวน ๒2  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เหน็ชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
        

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา         
ประธานสภา อบจ.แพร่. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  4 
ประธานทีป่ระชุม ประจำปี พ.ศ.2565 เมือ่วันศุกรท์ี ่2 กันยายน 2565 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 
 
 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถ้าม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิน่ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร ่  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม ่
ประธานสภา อบจ.แพร่  ข้อ 5.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล              
ประธานที่ประชุม แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561                 
ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่ น  พร้อมทั้ งประกาศผลการติ ดตาม                        
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้ าวันนับแต่ วันที่ ผู้ บริหารท้ องถิ่ นเสนอผลการติดตามและ              
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดอืนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น             
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน             
 ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายก                 
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและ                 
. การบริหาร มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ            
. งบประมาณ 1,100,000.00 บาท    

        -  ไม่ไดด้ำเนินการ จำนวน 2 โครงการ  
 
 

 



๘ 
 

นายอนุวัธ  วงศว์รรณ   2. ยุทธศาสตร์การเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่ งขัน              
นายก อบจ.แพร่.   ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายก             
.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบายด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจ              
.   มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ                   
.   1,200,000.00 บาท  
    - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ 

     -  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ  
นายก อบจ.แพร่   ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                    
   นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการ               
   ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 350,000.00 บาท   
     - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ 

  -  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 

   4. ยุ ทธศาสตร์ การป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด              
  ซึ่ งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่                 
  นโยบายด้ านการพั ฒ นาสั งคมและสาธารณ สุ ข มี โครงการที่ อยู่ ใน                           
  แผนพัฒนาท้องถิน่ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 165,000.00 บาท   
    - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ 

     -  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ  

  5. ยุ ท ธศ าสต ร์ ก า รพั ฒ น าด้ าน ค ว าม จ ำ เป็ น เร่ งด่ ว น               
 ในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน  ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายก               
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                      
 มี โครงการที่ อยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 89 โครงการ งบประมาณ                          
 330,194,300.00 บาท   

   - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 52 โครงการ  
        -  อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ  
    -  ไมไ่ดด้ำเนินการ จำนวน 15 โครงการ        
    -  ยกเลิก จำนวน 6 โครงการ  

  6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตควบคู่กับ         
 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน                         
 ซ่ึงสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบาย                  
. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่อยู่ในแผน                  
. พัฒนาท้องถิ่น จำนวน 44 โครงการ งบประมาณ 32,974,250.00 บาท   

  - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ  
        -  ไม่ไดด้ำเนินการ จำนวน 26 โครงการ   
 
 
 
 
 



๙ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งสอดคล้องตาม         
นายก อบจ.แพร่.   นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบายด้านการพัฒนา           
.   การศึกษา มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 117 โครงการ             
.   งบประมาณ 39,078,300.00 บาท   

  - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 33 โครงการ  
        -  อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ  

  -  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 80 โครงการ     

ศุภชัย ทานะ  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้ นฟูศาสนา                            
อบจ.แพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภู มิปัญญาท้องถิ่น  ซ่ึ งสอดคล้อง                     
. ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบายด้านการ               
. พั ฒนาสั งคมและสาธารณสุ ข มี โครงการที่ อยู่ ในแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น                      
 จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 4,310,000.00 บาท   
       -  ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ  

        -  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ  
 

   9. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของ    
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบายด้านการพัฒนาสังคม              
และสาธารณ สุ ข  มี โค รงการที่ อยู่ ใน แผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น  จ ำน วน               
26 โครงการ งบประมาณ 30,619,900.00 บาท   

   - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ 
       -  อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ  

        -  ไมไ่ด้ดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ  
  

 ๑0. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณ ธรรม  ซึ่ งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร                 
ส่ วนจั งหวั ดแพร่  นโยบายด้ านการพั ฒนาการเมื องและการบริ หาร                    
มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ  
5,894,000.00 บาท   

      - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ  
        -  อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ  
  -  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ  

  ๑1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ           
 เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อการบริการประชาชน   
. ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
.. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร มีโครงการที่อยู่ ใน                     
.. แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 9,100,100.00 บาท  

      - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ  
        -  อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ  
  -  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ  
 
 



๑๐ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   12.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้อง            
นายก อบจ.แพร่.   ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบายด้าน          
.   การพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงการที่มีอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน 
.   1 โครงการ งบประมาณ 250,000.00 บาท   

- ไมไ่ดด้ำเนินการ จำนวน 1 โครงการ    

    13. ยุ ท ธ ศ าสต ร์พั ฒ น าด้ าน กระบ วน กา รการ เรี ยน รู้               
   ด้านการจัดทำแผนชุมชน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การ              
   บริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ           
   ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา           
   ท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 954,700.00 บาท      

     -  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 

 รวมโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จำนวน 339 โครงการ งบประมาณ 456,190,550.00 บาท  

 -  ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 125 โครงการ  
 -  อยู่ระหว่างดำเนินการ (เบิกตัดปี) จำนวน 28 โครงการ  

  -  ไมไ่ด้ดำเนินการ จำนวน 180 โครงการ  
   -  ยกเลิก จำนวน 6 โครงการ  
    

 กรณี โครงการที่ ไม่ ได้ดำเนินการ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการ
ฝึกอบรมและสัมมนาที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ทำให้ ไม่สามารถ
ดำเนินการฝึกอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จึงต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุม
พ้ืนที่ที่ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค         
และโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 มีจำนวนมาก      
เนื่ องจากต้องจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ          
ตามที่จังหวัดแพร่ได้แจ้งแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง             
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มงาน/โครงการ ฟ้ืนฟู              
เศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพ : ระดับพ้ืนที่  
และเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการจัดทำแผน ระยะ 5 ปี  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2561 – 2565 บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องจัดทำแผน 
เพ่ือตั้งรับงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ทำให้โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก 
 จึ งขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา              
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
เพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

 



๑๑ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้รายงาน          
ประธานสภา อบจ.แพร่ สรุปผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)            
ประธานที่ประชุม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดจะอภิปราย            
หรอืซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 
 ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้รับทราบรายงานสรุปผลการติดตาม              
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ที่ประชุม    รับทราบ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ข้อ 5.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ประธานที่ประชุม รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้กันเงินไว้เบิกตัดปี – กรณีมิได้
 ก่อหนี้ผูกพัน  
   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

      สำหรับระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 - 5.8 กระผมใคร่ขออนุญาตให้                     
ว่าที่ ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่          
เป็นผู้นำเสนอ ครบั 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งความประสงค์               
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                    
พ.ศ.2565 ที่ได้กันเงินไว้เบิกตัดปี – กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากมีการ
พิมพ์ข้อความในบางรายการผิดพลาด จำนวน 1 รายการ 
 ข้อความเดิม 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอากาศยาน             
ไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานด้านการสำรวจ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
255,500.- บาท รวมเป็นเงิน 255,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครั้งนี้ 255,500.- บาท 
 
 
 



๑๒ 
 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540            
ปลัด อบจ.แพร่ มาตรา 74 (6) 
 - เป็นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุด  ที่                        

มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุด ที่                       
มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

 ข้อความใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอากาศยาน             
ไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 255,500.- บาท รวมเป็นเงิน 
255,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 255,500.- บาท 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540            
 มาตรา 74 (6) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/                 

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444                  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989                   
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ 30 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก            
ผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ที่ได้กันเงินไว้เบิกตัดปี – กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ            
ที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

      

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านรองปลัดฯ ครบั           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไมม่ีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้กันเงินไว้
เบิกตัดปี – กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
 ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั  
 
 



๑๓ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 22  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565                   
ประธานที่ประชุม ที่ได้กันเงนิไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
  ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 

 ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    
 ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครบั 

ว่าที ่ร.ต. ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้วยกองช่าง แจ้งความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
 ข้อความเดิม 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 401 รายการที่ 1 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมูล 
เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,540,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมูล เชื่อม                 
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 4.00 – 8.00 เมตร 
ยาว 1,125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,730 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัดเริ่ม E618488 
N1997919 พิกัดสิ้นสุด E619558 N1997629 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540            
 มาตรา 74 (7) 
 - เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ.2540 (18) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

หน้า 58 ลำดับที่ 14 
  2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 412 รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังด้วยหินคลุก บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลร้องกวาง (เขตองค์การบริหาร          
ส่วนตำบลร้องกวาง) เชื่อม บ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตำบลร้องกวาง (เขตเทศบาล
ตำบลร้องกวาง) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 308,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก 
บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลร้องกวาง (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง) 
. 

 



๑๔ 
 

ว่าที ่ร.ต. ศุภชัย ทานะขนัธ์ เชื่อม บ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตำบลร้องกวาง (เขตเทศบาลตำบลร้องกวาง)
ปลัด อบจ.แพร ่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
 หนา 0.12 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน 
. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัดเริ่ม E642200 N2026776           
. พิกัดสิ้นสุด E643112 N2026471 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540            
 มาตรา 74 (7) 
 - เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ.2540 (18) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

หน้า 93 ลำดับที่ 42 
 3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 426 รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังด้วยหินคลุก สายบ้านหล่าย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง เชื่อม บ้านป่าแดง
หมู่ที่ 1 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้ 356,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก 
สายบ้านหล่าย หมู่ที่  12 ตำบลบ้ านกลาง เชื่ อม บ้านป่าแดง หมู่ที่  1                   
ตำบล เตาปู น  อำเภอสอง จั งห วั ดแพ ร่  ขน าดกว้ าง  3 .5 0  เมตร                     
ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 4,550                   
ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดแพร่                        
พิกัดเริ่ม E626055 N2043291 พิกัดสิ้นสุด E626877 N2043944 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540            
 มาตรา 74 (7) 
 - เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ.2540 (18) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

หน้า 94 ลำดับที่ 43 
 

  ข้อความใหม่ 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 401 รายการที่ 1 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมูล 
เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินอละสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,540,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมูล เชื่อม                 
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 4.00 – 8.00 เมตร 
ยาว 1,125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,730 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัดเริ่ม E618488 
N1997919 พิกัดสิ้นสุด E619558 N1997629 
 
 



๑๕ 
 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540            
ปลัด อบจ.แพร่ มาตรา 74 (7) 
 - เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ.2540 (18) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 1 หน้า 84 ลำดับที่ 7 
  2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 412 รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังด้วยหินคลุก บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลร้องกวาง (เขตองค์การบริหาร          
ส่วนตำบลร้องกวาง) เชื่อม บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งศรี (เขตเทศบาล
ตำบลร้องกวาง) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 308,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก 
บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลร้องกวาง (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง) 

 เชื่อม บ้านวังหม้อ หมู่ที่  1 ตำบลทุ่งศรี (เขตเทศบาลตำบลร้องกวาง)
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
 หนา 0.12 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน 
. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัดเริ่ม E642200 N2026776           
. พิกัดสิ้นสุด E643112 N2026471 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540            
 มาตรา 74 (7) 
 - เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ.2540 (18) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 1 หน้า 86 ลำดับที่ 8 
 3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 426 รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังด้วยหินคลุก สายบ้านหล่าย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง เชื่อม บ้านเตาปูน
หมู่ที่ 10 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 356,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก 
สายบ้านหล่าย หมู่ที่  12 ตำบลบ้านกลาง เชื่อม บ้านเตาปูน หมู่ที่  10                   
ตำบล เตาปู น  อำเภอสอง จั งห วั ดแพ ร่  ขน าดกว้ าง  3 .5 0  เมตร                     
ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,550                   
ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัด แพร่                        
พิกัดเริ่ม E626055 N2043291 พิกัดสิ้นสุด E626877 N2043944 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540            
 มาตรา 74 (7) 
 - เป็นไปตามกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ.2540 (18) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 1 หน้า 88 ลำดับท่ี 9 
 



๑๖ 
 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย                
ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านรองปลัดฯ ครบั           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานทีป่ระชุม  ถ้าไม่มีทา่นใดจะอภิปราย หรือซกัถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 22  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่ห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566                  
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 
  ข้อ 5.4 ญั ตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี              
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
   ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

      สำหรับระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.๔ กระผมใคร่ขออนุญาตให้                   
นางสาวทิพวรรณ วงค์ดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                 
เป็นผู้นำเสนอ ครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  เชิญท่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 
 
 
 
 



๑๗ 
 

นางสาวทิพวรรณ  วงค์ด ี   เรียนท่ านประธานสภาองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดแพร่                       
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา                    
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่           
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 ด้วยส่วนราชการในสั งกัดองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่               
แจ้งความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือนำมาโอนเพ่ิมและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน          
๔ แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,142,๖๗๔.- บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและตอบสนองความต้องการ          
ของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด ขอโอนเพ่ิม
และขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด 
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอโอนลด จำนวน                

๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๘๕,๗๐๐.- บาท  
๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอโอนลด 

จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๖๐,๕๐๐.- บาท  
๓ . กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ขอโอนลด จำนวน                        

๑ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๓๐๐.- บาท 
๔. กองคลัง ขอโอนลด จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕๙,๕๐๐.- บาท  
๕ . กอ งช่ าง  ขอ โอน ลด  จ ำน วน  ๑ ๕  รายการ  เป็ น เงิน  

๑๑,๓๑๔,๒๗๔.- บาท  
๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนลด จำนวน              

๔ รายการ เป็นเงิน ๔๑๗,๗๐๐.- บาท  
๗. กองสวัสดิการสังคม ขอโอนลด จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน 

๒๘๐,๗๐๐.- บาท  
  ๘. หน่วยตรวจสอบภายใน ขอโอนลด จำนวน ๑ รายการ              

เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท  
   รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน ๕ แผนงาน จำนวน ๓๒ รายการ  

เป็นเงิน ๑๔,142,๖๗๔.- บาท 

โอนเพิ่ม 
กองช่าง จำนวน ๑ แผนงาน จำนวน ๕ รายการ เป็น เงิน 

๕,๑๖๗,๓๗๔.- บาท  
 รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน ๑ แผนงาน จำนวน ๕ รายการ 
เป็นเงิน ๕,๑๖๗,๓๗๔.- บาท 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

นางสาวทิพวรรณ  วงค์ด ี  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์  ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ แผนงาน            
และงบประมาณ   จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๓๗๐,๗๐๐.- บาท  

๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน                  
๑ แผนงาน จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๑๖๐,๕๐๐.- บาท  

๓. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จำนวน ๑ แผนงาน            
จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๓๐๐.- บาท 

๔. กองคลัง จำนวน ๑ แผนงาน จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน 
๕๙,๕๐๐.- บาท  

๕. กองช่าง จำนวน ๑ แผนงาน จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน 
๘,๐๓๒,๖๐๐.- บาท  

๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ แผนงาน            
จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐.- บาท  

๗. กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ แผนงาน จำนวน ๕ รายการ 
เป็นเงิน ๒๘๐,๗๐๐.- บาท  

๘. หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ แผนงาน จำนวน ๑ รายการ              
เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท 
 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งสิ้น จำนวน ๔ แผนงาน 
จำนวน ๔๐ รายการ เป็นเงิน ๘,๙๗๕,๓๐๐.- บาท 

 สำหรับรายละเอียดที่ขอโอนลด โอนเพ่ิม และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แจกจ่ายให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านไว้พิจารณาก่อนเข้าสู่วาระการประชุมแล้ว  
 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า "การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น" 
 จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ    
ที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
       

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานทีป่ระชุม  ถ้าไมม่ีทา่นใดจะอภิปราย หรือซกัถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
 รายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ 
   ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั  
 



๑๙ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 2๒  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่ห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติการโอนเงิน  
ประธานสภา อบจ.แพร่ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖  
ประธานทีป่ระชุม    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.5 

 ข้อ 5.๕ ญัตติขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 เชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน ๗๐ แห่ง ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน             
จังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 
 คณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่ได้มีมติเห็นชอบ
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน             
๗๐ แห่ง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕   
มีมติเห็นชอบการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ครั้งที่ ๑ จำนวน ๕๒ แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน  
๑ แห่ง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖    
และมีมติเห็นชอบการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ครั้งที่ 2 จำนวน ๔๔ แห่ง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงดังกล่าว ได้
ประมาณการรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ จำนวน ๖๐ แห่ง แยกเป็นประเภท
ครุภัณฑ ์ดังนี้ 
 ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๕๐ รายการ 
รวมเป็นเงิน ๒,๒๖๕,๐๐๐.- บาท  
 ๒. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓๙ รายการ  
รวมเป็นเงิน ๕๘๙,๘๐๐.- บาท 

  3. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐๕  รายการ รวมเป็นเงิน             
 ๑,๑๕๙,๖๘๐.- บาท  

 ๔. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ รวมเป็นเงิน 
๑๗๙,๖๐๐.- บาท  
 
 



๒๐ 
 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์  ๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๙ รายการ รวมเป็นเงิน 
ปลัด อบจ.แพร่ ๒๓๘,๔๐๐.- บาท  

 ๖. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน 
๑๘๘,๕๐๐.- บาท 
 ๗. ครุภัณฑก์ารเกษตร จำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.- บาท 
 ๘. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ รวมเป็นเงิน 
๔๓,๕๐๐.- บาท 
 รวม  ๓ ๒ ๙  รายการ  รวม เป็ น เงิน  ๔ ,๖ ๗ ๓ ,๔ ๘ ๐ .- บ าท                  
(สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียด                 
ตามบัญชีครุภัณฑ์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินบำรุงของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖ 
วรรคท้าย กำหนดให้การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (๕) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ให้เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
 จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ   
ประธานสภา อบจ.แพร่    ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานที่ประชุม     

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

ขออนุญาตนำเรียนเสริม ในญัตตินี้  คือเงินบำรุงที่กรมส่งเสริม             
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้โอนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ขนาด เล็ ก  400 ,000 .- บ าท  ขนาดกลาง 600,000.- บาท  และ                
ขนาดใหญ่ 1,000,000.- บาท เป็นเงินรายได้จากสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่ งชาติ  วิธีการคือการคีย์ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์และ            
เก็บข้อมูล ในกรณีนี้ยังไม่มีเงินช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แล้ว เมื่อจะใช้
เงินงบประมาณทุกอย่าง ต้องมาขออนุมัติจากสภาฯ จึงขอนำเรียนให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านทราบว่า แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงนี้ เป็นเงินงบประมาณ             
ของเขาต่างหาก ไม่ใช่เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ . 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ         
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานที่ประชุม  ขอเรียนเชิญครบั 
 ขอเชิญท่านกุลชา บัญสว่าง ครับ 



๒๑ 
 

นางกุลชา  บัญสว่าง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่ าง สมาชิ กสภาองค์ การบริหารส่ วน         
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 1 
  ขออนุญาตแก้ไขข้อความในหมวดของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ ลำดับที่ 50 รายการที่ 150 เนื่องจากยังขาดชื่อหน่วยงาน
บริการลูกข่าย ในส่วนของอำเภอระบุว่าเป็นของอำเภอวั งชิ้นรายการ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 ขออนุญาต          
นำเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ว่ายังขาดข้อมูล
ของชื่อหน่วยบริการลูกค้า กรุณาตรวจสอบด้วย ขอบคุณค่ะ  

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านกุลชา บัญสว่าง รบกวนเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้อง
ประธานสภา อบจ.แพร่ ตรวจสอบด้วยนะครับ  
ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่                 
.  ขอเรียนเชิญครบั  
   ถ้าไมม่ีทา่นใดจะอภิปราย หรือซกัถามเพ่ิมเติม กระผมใครข่อมติ 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงิน
บำรุงหมวดค่าครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 2๒  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่ห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แผนการใช้จ่ายเงนิบำรุงหมวดค่าครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ประธานที่ประชุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทย 
.   และการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
       
นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.๖ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ข้อ 5.๖ เรื่องการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือร่วมเป็น 
ประธานที่ประชุม กรรมการในคณะกรรมการ ดังนี้ 

 - คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน  3 คน 
. - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 3 คน 
 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 

 
 
 



๒๒ 
 

นางทิตติยา  สุกใส   เรียนท่ านประธานสภาองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดแพร่                       
เลขานุการสภา อบจ.แพร่ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา                    
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่           
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ...(3) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน... ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง 
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น 
ประกอบด้วย ...(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 

 ... ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 (ฉบับที่  3)            
พ.ศ.2565 ข้อ 107 ...วิธีเลือกคณะกรรมการ...ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น          
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ 
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัด
จำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม คือ เสนอทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงม ี 

   

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคณุเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
ประธานทีป่ระชุม บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ 1 ขอเรียนเชิญครับ 
    ขอเชิญท่านทศนาถ  สำเนียง ครับ  

นายทศนาถ  สำเนียง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายทศนาถ  สำเนียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เขต ๓ 

   ขอเสนอนายวิตติ  แสงสุพรรณ คณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที ่1 ครับ 

 
นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครบั  
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 
  

 
 
 



๒๓ 
 

นายพีรศักดิ ์บุญนิธิพันธ ุ์     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธ ุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต ๑ ขอรับรองตามที่ท่านทศนาถ  
สำเนียง เสนอครับ 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ    รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายโชคชัย  พันศิ ริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 3 ขอรับรองตามที่ท่านทศนาถ  
สำเนียง เสนอครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที ่1 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครบั 
ประธานที่ประชุม   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นายวิตติ  แสงสุพรรณ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
คนที่ 1 

ที่ประชุม   รบัทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
ประธานสภา อบจ.แพร่  บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที ่2 ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม    ขอเชิญท่านสนิท  เวียงนาค ครับ 

นายสนิท  เวียงนาค   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติทีเ่คารพทุกท่าน 

   กระผมนายสนิท  เวียงนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต ๑ 

   ขอเสนอนางกุลชา  บัญสว่าง เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที ่2 ครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานทีป่ระชุม 
    

 
 
 



๒๔ 
 

นางมยุรี  ยาวิชัย     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางมยุรี  ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 ขอรับรองตามที่ท่านสนิท  เวียงนาค เสนอค่ะ 

นายยุทธพันธุ์  บรรลือ     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติทีเ่คารพทุกท่าน 

   กระผมนายยุทธพันธุ์   บรรลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                 
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 4 ขอรับรองตามที่ท่านสนิท  เวียงนาค
เสนอครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ พัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่ คนที ่2 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครบั 
ประธานที่ประชุม   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นางกุลชา  บัญสว่าง เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
คนที่ 2 

ที่ประชุม   รบัทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
ประธานสภา อบจ.แพร่  บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ 3 ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม    ขอเชิญท่านธีรยุทธ์  เอกจิตต ์ครับ 

นายธีรยุทธ์  เอกจิตต ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติทีเ่คารพทุกท่าน 

   กระผมนายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต ๒ 

   ขอเสนอนายโชคชัย  พันศิริวรรณ เป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที ่3 ครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 
 
 
 
 



๒๕ 
 

นายปัญจพัฒน ์ สิริกรวัฒนกุล   รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต ๖ ขอรับรองตามที่ท่านธีรยุทธ์ เอกจิตต์ 
เสนอครับ 

นายแสงสว่าง  เสือขำ     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายแสงสว่าง  เสือขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต ๑ ขอรับรองตามที่ท่านธีรยุทธ์ เอกจิตต์ เสนอครับ 
. 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที ่3 อีกหรือไม ่ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ คนที่ 3 

ที่ประชุม   รบัทราบ 
    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   บัดนี้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อตัวแทนสมาชิกสภาองค์การ
ประธานสภา อบจ.แพร ่ บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
ประธานที่ประชุม บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้  

   1. นายวิตติ   แสงสุพรรณ 
   2. นางกุลชา   บัญสว่าง 
    3. นายโชคชัย   พันศิริวรรณ    

 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั 

มติทีป่ระชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  

  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบการคัดเลือก
ประธานสภา อบจ.แพร ่ ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือร่วมเป็นกรรมการ            
ประธานที่ประชุม ในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน ๓ ท่าน            
,  ตามรายชื่อทีเ่สนอ  
   ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 
 
 



๒๖ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและ
ประธานสภา อบจ.แพร ่ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที ่1 ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครบั 

นางกุลชา  บัญสว่าง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวังชิ้น เขต 1 

   ขอเสนอนางสุขาวดี  วังคำ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที ่1    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 

นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายวุฒิพงศ์  กาซ้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 ขอรับรองตามที่ท่านกุลชา บัญสว่าง    
เสนอครับ 

นายทศนาถ  สำเนียง   รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายทศนาถ  สำเนียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เขต 3 ขอรับรองตามที่ท่านกุลชา บัญสว่าง    
เสนอครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ ๑               
ประธานทีป่ระชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
     ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้             

นางสุขาวดี  วังคำ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ 1 

ที่ประชุม   รบัทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ ๒ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านวุฒิพงศ์  กาซ้อง ครับ 

นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต ๒ 

   ขอเสนอนายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที ่๒ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 
 

นายอนันต์  กาศสมบูรณ ์    รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายอนันต์  กาศสมบูรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเด่นชัย เขต 1 ขอรับรองตามที่ท่านวุฒิพงศ์ กาซ้อง 
เสนอครับ 

 

นายวังสาคร  หมั่นขีด     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายวังสาคร  หมั่นขีด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                  
จงัหวัดแพร่ อำเภอเด่นชัย เขต 2 ขอรับรองตามที่ท่านวุฒิพงศ์ กาซ้อง เสนอครับ 
. 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ ๒               
ประธานทีป่ระชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
     ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้             

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ ๒ 

ที่ประชุม   รบัทราบ 

 

 
 



๒๘ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ ๓ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธ ุ์ ครับ 

นายพีรศักดิ ์บุญนิธิพันธ ุ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธ ุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 1  

   ขอเสนอนางธนินจิตรา  ศุภศิริ เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที ่๓ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร ่
ประธานที่ประชุม 
 

นายผิน  สิงห์เทพ     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายผิน  สิงห์เทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 5 ขอรับรองตามทีท่่านพีรศักดิ ์บุญนิธิพันธ ุ์ เสนอครับ 

    

นายอรรถพล  คำมีสว่าง    รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายอรรถพล  คำมีสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 3 ขอรับรองตามที่ท่านพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธ ุ์                   
เสนอครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   บัดนี้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อตัวแทนสมาชิกสภาองค์การ
ประธานสภา อบจ.แพร ่ บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและ
ประธานที่ประชุม ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ 

   1. นางสุขาวดี  วังคำ 
   2. นายปัญจพัฒน์   สิริกรวัฒนกุล       
    3. นางธนินจิตรา   ศุภศิริ     

 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมอืครับ 
 
 
 
 



๒๙ 
 

มติทีป่ระชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  

  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบการคัดเลือก
ประธานสภา อบจ.แพร ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
ประธานที่ประชุม ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
.  จำนวน ๓ ท่าน ตามรายชื่อทีเ่สนอ  
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.๗ 

 ข้อ 5.๗  ญัตติขอความเห็นชอบการจัดทำร่างระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 

 เชิญท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ ครับ 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมโชคชัย  พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต ๓ 

   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดทำร่างระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง 
วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 

   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 มาตรา 9 วรรค 2 จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  ในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน 
และระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบ                
ของสภาท้อง และวรรค 3 จำนวนผู้ เข้าชื่อยื่ นคำร้องตามวรรคสอง                      
จะกำหนดให้เกินสิบคนมิได้ 

   ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดทำร่าง
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ      ขอบคุณท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม ่ 
ประธานทีป่ระชุม   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
 
 



๓๐ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบ
ประธานสภา อบจ.แพร่ การจัดทำร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าด้วยการดำเนินการ 
ประธานทีป่ระชุม ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 

มตทิี่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  

  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสยีง จำนวน 1  ท่าน 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ      ขอบคุณ ครับ  สรุปว่ าที่ ป ระชุ มแห่ งนี้ มี มติ เห็ นชอบญั ตติ
ประธานสภา อบจ.แพร ่  ขอความเห็นชอบการจัดทำร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
ประธานที่ประชุม   ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น            
.   พ.ศ.2566 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.8 

 ข้อ 5.๘ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด                
จังหวัดแพร่ จำนวน 5 คน  
 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

นางทิตติยา  สุกใส   เรียนท่ านประธานสภาองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดแพร่                       
เลขานุการสภา อบจ.แพร่ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา                    
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่           
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองงส่ วนท้องถิ่น               
มีการประสานและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด                 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรา 53/1 วรรคท้าย            
แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิ น  พ .ศ.2534 ,                       
มาตรา 45 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540, 
มาตรา 17 (2 ) (3 ) แห่ งพระราชบัญญั ติกำหนดแผนและขั้นตอน           
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
มาตรา 19 วรรคท้าย แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 (ฉบับที่  3)            
พ.ศ.2565 ข้อ 107 ...วิธีเลือกคณะกรรมการ...ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น          
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ 
ไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน.เว้นแต่ที่ประชุม   
มีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
คือ เสนอทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี  

 
 
    



๓๑ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการประสาน
ประธานที่ประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที ่๑ ขอเรียนเชิญครับ 
        ขอเชิญท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ครบั 

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต ๖ 

   ขอเสนอนายวุฒิพงศ์ กาซ้อง เป็นคณะกรรมการประสานแผน 
พัฒนาท้องถิน่ระดบัจังหวัด จงัหวัดแพร่ คนที ่๑ ครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครบั  
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 
 

นางสาวพยอม  ขุนชุ่ม      รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติทีเ่คารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางสาวพยอม  ขุนชุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต ๓ ขอรับรองตามที่ท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล 
เสนอค่ะ 

นายธีรยุทธ์  เอกจิตต ์     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายธีรยุทธ์   เอกจิตต์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 2 ขอรับรองตามที่ท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล 
เสนอครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 1 อีกหรือไม่            
ประธานที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ ๑ ครับ 

 

 



๓๒ 
 

ที่ประชุม   รบัทราบ 

ประธานสภา อบจ.แพร่    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ประธานที่ประชุม   ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที ่๒ ขอเรียนเชิญครับ 
    ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ  

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต ๒ 

   ขอเสนอนายสนิท  เวียงนาค เป็นคณะกรรมการประสานแผน 
พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที ่๒ ครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครบั  
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 
 

นายบุญโชติ  ยานสกุล      รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายบุญโชติ  ยานสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต 2 ขอรับรองตามที่ท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง เสนอครับ 

นางสุขาวดี  วังคำ     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางสุขาวดี  วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 2 ขอรับรองตามที่ท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง เสนอค่ะ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ ๒ อีกหรือไม่            
ประธานที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นายสนิท  เวียงนาค เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จงัหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ ๒ ครับ 

ที่ประชุม   รบัทราบ 

 

 



๓๓ 
 

ประธานสภา อบจ.แพร่    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ประธานที่ประชุม   ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที ่๓ ขอเรียนเชิญครับ 
    ขอเชิญท่านพยอม  ขุนชุ่ม ครับ  

นางสาวพยอม  ขุนชุ่ม   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางสาวพยอม  ขุนชุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต ๓ 

   ขอเสนอนางมยุรี  ยาวิชัย เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที ่๓ ค่ะ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครบั  
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 

 

นายสนิท  เวียงนาค     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายสนิท  เวียงนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 1 ขอรับรองตามที่ท่านพยอม ขุนชุ่ม เสนอครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวงัชิ้น เขต ๑ ขอรับรองตามที่ท่านพยอม ขุนชุ่ม เสนอค่ะ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ ๓ อีกหรือไม่            
ประธานที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นางมยุรี  ยาวิชัย เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
จังหวัดแพร่ คนที ่๓ ครับ 

ที่ประชุม   รบัทราบ 

 

 

 



๓๔ 
 

ประธานสภา อบจ.แพร่    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ประธานที่ประชุม   ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที ่๔ ขอเรียนเชิญครับ 
    ขอเชิญท่านอรรถพล  คำมีสว่าง ครับ  

นายอรรถพล  คำมีสว่าง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายอรรถพล  คำมีสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต ๓ 

   ขอเสนอนายผิน  สิงห์เทพ เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที ่๔ ครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครบั  
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 
 

นางธนินจิตรา  ศุภศิริ      รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางธนินจิตรา  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอหนองม่วงไข่  เขต 1 ขอรับรองตามที่ท่านอรรถพล  คำมีสว่าง               
เสนอค่ะ 

นายยุทธพันธุ์  บรรลือ     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายยุทธพันธุ์  บรรลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 4 ขอรับรองตามที่ท่านอรรถพล คำมีสว่าง 
เสนอครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ ๔ อีกหรือไม่            
ประธานที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นายผิน  สิงห์เทพ เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
จงัหวัดแพร่ คนที ่๔ ครับ 

ที่ประชุม   รบัทราบ 

 



๓๕ 
 

ประธานสภา อบจ.แพร่    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ประธานที่ประชุม   ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที ่๕ ขอเรียนเชิญครับ 
    ขอเชิญท่านนายผิน  สิงห์เทพ ครับ  

นายผิน  สิงห์เทพ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายผิน  สิงห์เทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต ๕ 

   ขอเสนอนายอรรถพล  คำมีสว่าง เป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที ่๕ ครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครบั  
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 
 

นายปฏิพล  จอมดวง     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายปฏิพล  จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 2 ขอรับรองตามที่ท่านผิน  สิงห์เทพ เสนอครับ 

นายชนาธิป  ศุภศริ ิ     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกยีรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายชนาธิป  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 1 ขอรับรองตามที่ท่านผิน  สิงห์เทพ 
เสนอครับ . 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ ๕ อีกหรือไม่            
ประธานที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นายอรรถพล  คำมีสว่าง เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ ๕ ครับ 

ที่ประชุม   รบัทราบ 

 

 

 



๓๖ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   บัดนี้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบจ.แพร ่ จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประธานที่ประชุม ระดบัจังหวัด จังหวัดแพร่ จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้  

   1. นายวุฒิพงศ์    กาซ้อง 
   2. นายสนิท    เวียงนาค 
    3. นางมยุรี    ยาวิชัย 
    ๔. นายผิน   สิงห์เทพ 
    ๕. นายอรรถพล   คำมีสว่าง    

 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  

  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบการคัดเลือกสมาชิกสภา 
ประธานสภา อบจ.แพร่ องค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ                
ประธานที่ประชุม  ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ จำนวน ๕ ท่าน              
.  ตามรายชื่อทีเ่สนอ  
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ระเบียบวาระที่ 6 ข้อ 6.1 ปรึกษาหารือการกำหนดวันเริ่มสมัย
ประธานสภา อบจ.แพร่ ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256๖ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประธานที่ประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256๗   

   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540                      
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542, (ฉบับที่  3) พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 4)      
พ.ศ.2552 และ(ฉบับที่  5) พ.ศ.25๖2 หมวด 2 สภาองค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัด มาตรา 22 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย… 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบจ.แพร่ จังหวัดกำหนด สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถา้มีกรณีจำเป็น
ประธานที่ประชุม ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญ            
.  ออกไปอีกได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2565 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย              
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลา               
ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความ                 
ในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม   .  

 



๓๗ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศ        
ประธานสภา อบจ.แพร่ ของสภาท้องถิ่น พรอ้มทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง                  
ประธานทีป่ระชุม ส่วนท้องถิน่ 

   ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้
กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น นำปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

          เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอกำหนดวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256๖ ครับ 

    เชิญท่านแสงสว่าง  เสือขำ ครับ  

นายแสงสว่าง  เสือขำ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติทีเ่คารพทุกท่าน  

   กระผมนายแสงสว่าง  เสือขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต 1 

   ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256๖ 
เริ่มตัง้แต่วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านแสงสว่าง  เสือขำ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ 
ประธานที่ประชุม  

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 2 ขอรับรองตามที่ท่านแสงสว่าง เสือขำ เสนอครับ 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ    รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายโชคชัย  พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 3 ขอรับรองตามที่ท่านแสงสว่าง เสือขำ               
เสนอครับ 

 
 
 
 
 



๓๘ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถกูต้อง สมาชิสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ประธานสภา อบจ.แพร ่   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมต ิ
ประธานที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ประจำปี พ.ศ.256๖ เริ่มตั้งแตว่ันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป                         
มีกำหนด 45 วัน  
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มตทิี่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256๗ ครับ 
ประธานที่ประชุม   เชิญท่านบุญโชติ  ยานสกุล ครับ  

นายบุญโชติ  ยานสกุล   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติทีเ่คารพทุกท่าน  

   กระผมนายบุญโชติ  ยานสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต ๒ 

   ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256๗ 
เริ่มตัง้แต่วันพฤหัสบดทีี่ 8 กมุภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านบุญโชติ  ยานสกุล ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร ่   ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ 
ประธานที่ประชุม  

นางมยุรี  ยาวิชัย     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   ดิฉันนางมยุรี  ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 ขอรับรองตามที่ท่านบุญโชติ  ยานสกุลเสนอคะ่ 

นายวุฒิพงศ์  กาซอ้ง     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายวุฒิพงศ์  กาซ้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 ขอรับรองตามท่ีท่านบุญโชติ  ยานสกุล
เสนอครับ 

 
 
 



๓๙ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ประธานสภา อบจ.แพร ่   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมต ิ
ประธานทีป่ระชุม   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี พ.ศ.256๗ เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป                         
มีกำหนด 45 วัน  
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภา อบจ.แพร ่ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ             
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครบั 
 

นางมยุรี  ยาวิชัย   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางมยุรี  ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 

มีเรื่องที่จะขออนุญาตในที่ประชุมสภาฯ ค่ะ ข้อแรกจากทางพ้ืนที่
ตำบลวังหงส์ ฝากเรื่องมา ขออนุญาตเอ่ยนามท่านกำนันสมพร สุขทั่วญาติ 
ซึ่งท่านมีความประสงค์จะมอบรถกู้ภัยกู้ชีพ ให้กับทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ท่านฝากดิฉันตามเรื่อง ว่าดำเนินการอยู่ระหว่างขั้นตอนใดแล้ว 
รบกวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ ข้อสองช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง ในเขตพ้ืนที่ 
ของดิฉัน คือ เขตพ้ืนที่ชลประทานฝั่งขวา จะได้รับความเดือดร้อนในเรื่อง
ของภัยแล้งเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องด้วยปีนี้ เราได้กั้ นฝายที่แม่น้ำยม               
ที่ห้วยหม้าย ทำให้ลดอัตราความเสี่ยงในเรื่องของภัยแล้งลงได้มากทีเดียวค่ะ 
ทำให้น้ำในคันคลองชลประทานฝั่งขวา สามารถแบ่งจ่ายให้กับพ่ีน้อง
เกษตรกรได้ แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างประปราย ยังมีประชาชนที่ยังต้องรอคิว
ในการกั้นน้ำ และนอกจากนี้  ที่ผ่านมาช่วงของการขุดลอก ห้วยร่องขาม 
ตำบลป่าแมต อาจจะด้วยสาเหตุที่เรากั้นฝายลำน้ำยม พอขุดลอกเสร็จ            
ตอนนี้มีปริมาณน้ำปริ่มคันคลองชลประทานและบริเวณที่ขุดลอก ชาวบ้าน
ให้การชื่นชม และคาดว่าฝายกั้นน้ำห้วยร่องขามนี้ สามารถให้ประชาชน               
สูบน้ำนำไปใช้ได้ในช่วงภัยแล้ง ขอขอบคุณมายังฝ่ายบริหาร และท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านที่อนุมัติโครงการ ขอบพระคุณมากค่ะ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณทา่นมยุรี  ยาวิชัย ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ             
ประธานทีป่ระชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครบั  
 
 



๔๐ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเรื่องพิมพ์ตกหล่นชื่อหน่วย
บริการลูกข่ายหมวดของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้ รายการที่  150 ได้ให้  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เป็นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลก 
และตามที่ท่านมยุรี ยาวิชัย ได้สอบถามเรื่องรถกู้ชีพกู้ภัย ที่มีผู้ประสงค์        
จะบริจาคให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นั้น  ตอนนี้ติดปัญหาตรงที่                   
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นรถหน่วยบริการได้ เนื่องจากว่าถ้าเป็นรถมือสอง 
ทางสำนักงานขนส่งจะไม่รับขึ้นทะเบียน ท่านผู้ประสงค์จะบริจาคก็มีความ
ปรารถนาดีรถของท่านก็ปรับปรุงมาเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากว่าเป็นรถมือสอง 
ไม่ได้ประกอบจากโรงงาน ทางสำนักงานขนส่งก็ไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียน   
เป็นรถฉุกเฉินที่ถูกต้องได้ กระผมได้เรียนชี้แจงไปแล้ว ซึ่งทางเราก็อยากจะรับ 
แต่ก็ ไม่สามารถรับไว้ได้  ผมมี เรื่องอยากจะแจ้งให้ท่ านสมาชิกสภาฯ         
ได้รับทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับเชิญจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ร่วมโครงการกับเขา 
ขณะนี้เรามีกองทุนฟ้ืนฟูสุขภาพจังหวัดแพร่ ที่ทางสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้ร่วมมือกับเรา โดยที่เขาจะให้เงินเรามาในอัตรา 5 บาท 
ต่อหัวประชากรทั้ งจังหวัด และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
ก็สนับสนุนงบประมาณไปเท่ากันหรือมากกว่า ตั้งเป็นกองทุนฟ้ืนฟูสุขภาพ
จั งหวัดแพร่  ดำเนิ นการมาหลายปี แล้ ว  ซึ่ งเป็ นประโยชน์ อย่ างยิ่ ง              
ต่อประชาชน ขณะนี้  สสส. ได้เสนอเงื่อนไข ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ ดี           
ถ้าเป็นตามแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่เข้าร่วมโครงการ โดยบริจาคเงิน
เข้าไปในกองทุน จำนวน 1,200,000.- บาท ทาง สสส. จะสมทบให้อีก 
4,000,000.- บาท ส่วนการบริหารกองทุนเป็นเรื่องขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนั้นๆ แต่ต้องมีการรายงานให้เขาทราบ ซ่ึงในเงินจำนวนดังกล่าว 
เขากำหนดให้ ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน 30 โครงการ เป็นโครงการ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุก็ได้ จำนวน 30 โครงการนี้  งบประมาณโครงการละ 
100,000.- บาท รวมเป็นเงิน 3,000,000.- บาท ซึ่งผมพิจารณาแล้วเห็นว่า                       
สิ่ งนี้ เป็นประโยชน์กับ พ่ีน้ องประชาชน และทางท่ านสมาชิกสภาฯ             
จะได้คิดโครงการร่วมกับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่  จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ       
หรือเยาวชนก็ได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีสมาชิกสภาฯ 24 ท่าน           
แต่ละท่านก็ไปคิดโครงการร่วมกับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ งบประมาณ
โครงการละ 100,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 3,000,000.- บาท เงินที่เหลืออีก 
1 ,200,000.- บาท จะนำไปดำเนินการในส่วน อ่ืนๆ ตามภารกิจ             
ที่  สสส. แจ้งมา สำหรับรายละเอียดต่างๆ ผมขอมอบให้นายสุรพงษ์               
มาตรมนตรี หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้นำเสนอ ครับ 

 
 
 
 

 

https://www.thaihealth.or.th/
https://www.thaihealth.or.th/


๔๑ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครับ 
ประธานที่ประชุม 

นายสุรพงษ ์มาตรมนตรี   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก      
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร             
และบรรเทาสาธารณภัย ส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
สำนักปลัด อบจ. จากการที่ได้ เข้าร่วมประชุมมา ในส่วนของการสนับสนุนร่วมกับ ภาคี

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป้าประสงค์ของเขามีตั วชี้วัดชัดเจน           
ที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดไว้         
ในแต่ละปี โดยในปีนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเข้าร่วมทุนโดย สสส. จะออกทุน 70% โดยในส่วนของภาคี             
ก็ คื อองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด ร่ วมทุ น  30% ตามที่ ท่ านนายกฯ                  
ได้นำเรียนไปแล้ว ในส่วนของแผนงานที่จะดำเนินการ คือ ให้เป็นลักษณะ
คณะกรรมการระดับจังหวัด เป็นกองทุน ตั้งคณะกรรมการร่วมกัน ในส่วนของ 
สสส. กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซ่ึงที่ผ่านมามีการทำข้อตกลง
ร่วมกันระหว่าง สสส. กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ การดำเนินงาน            
จะอยู่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่เป็นผู้ออกระเบียบการใช้
งบประมาณกองทุน ซึ่งในส่วนนี้เองจะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน            
(ฉบับที่  3) พ.ศ.2565 มาอนุญาตให้ เราสามารถสมทบกองทุนนี้ ได้  
โดยเฉพาะ เมื่อวันที่  29 เมษายน 2565 ในปีที่ผ่านมา มี  7 จังหวัด                
ที่ดำเนินการไปแล้ว ใกล้เราที่สุดก็คือจังหวัดน่าน จังหวัดหนองบัวลำภู 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล    
ซ่ึง 7 จังหวัดนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ท่านนายกฯ ให้เจ้าหน้าที่ไปดูงาน        
ที่จังหวัดน่าน ประเด็นที่จะเป็นประเด็นสุขภาพที่ทาง สสส. กำหนดไว้ให้
ดำเนินการในปี 2566 เป็นต้นไป ก็คือ 12 ประเด็นสุขภาพ โรคเรื้อรัง         
โรคอุบัติใหม่ ผู้สูงอายุ โรคเนื้อเยื่อผิดปกติ โรคหลอดเลือดสมอง ยาเสพติด 
พยาธิใบไม้ในตับ/มะเร็งท่อน้ำดี ตั้งครรภ์ไม่พร้อม อาหารปลอดภัย ขยะ 
กิจกรรม ทางกาย เด็กเยาวชน เท่าที่ไปศึกษามา ประเด็นที่จะสอดคล้องกับ
ภาคเหนือ สอดคล้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนโยบายของ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คือประเด็นที่  1 เรื่องของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีเนื้อหาและคำอธิบายอยู่ในเอกสาร ประเด็นที่ 2 อาหาร
ปลอดภัย เรามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพ้ืนที่จำนวนมาก               
ท่านนายกฯ จะเน้นในเรื่องของสมุนไพร และอาหารปลอดภัย ประเด็นที่ 3 
ยาเสพติด ลดปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมประเภทประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ให้ความรู้ ป้องกัน บำบัดรักษา ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล              
อยู่ในกลุ่มบำบัดรักษา ประเด็นที่ 4 เด็กเยาวชน ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์การบริหาร       . 
 
 



๔๒ 
 

นายสุรพงษ ์มาตรมนตรี ขององค์การบริหาส่วนจังหวัดแพร่ เรา ในส่วนของขั้นตอนมีทั้ งหมด               
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 12 ขั้ นตอน ซึ่ งขณะนี้ อยู่ ในขั้ นตอนนำเสนอเรื่ อง ให้ สภ ารับทราบ             
และบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในส่วนของขั้นตอนที่ 1 ท่านนายกฯ ต้องส่งหนังสือแจ้งความประสงค์      
.         
สำนักปลัด อบจ. พัฒนาแผนงานร่วมทุนไปให้กับ สสส. ตามแบบฟอร์ม เมื่อเราเห็นชอบกันแล้ว         

มีมติร่วมกันแล้ว เราก็จะส่งไปร่วมกับเขา และดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 3 4 
ต่อไป สาระสำคัญในส่วนนี้  เมื่อแสดงความประสงค์แล้ว จะต้องส่งหนังสือ
ยืนยันให้เขา มีระยะเวลาอยู่ครับ แต่เท่าที่ได้ประสานงานกับเขา เขาจะอนุมัติ
ให้ก่อน ทุกอย่างจะอยู่ในกระบวนการของท้องถิ่นหมด นำเข้าแผนเสนอ
งบประมาณตามข้ันตอนทุกอย่าง ในส่วนของงบประมาณที่จะสมทบ จำนวน 
1,200,000.- บาท ตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบ ในส่วน
บทบาทขององค์การบริหาส่วนจังหวัดแพร่ คือในเรื่องของการกำหนด
โครงสร้าง บริหารแผนงาน โดยจะบริหารในรูปของคณะกรรมการ จะอนุมัติ
งบประมาณได้ต้องผ่ านคณะกรรมการ ซึ่ งเขากำหนดรูปแบบมาแล้ว             
ว่าคณะกรรมการแต่ละชุดมีอะไรบ้าง เช่น คณะกรรมการแผน อนุกรรมการ      
ที่จะกลั่นกรองโครงการ ผู้รับผิดชอบแผนงาน ทาง สสส. กำหนดมาเป็นรูปแบบ
ชัดเจน ขบวนการขั้นตอนใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก 
ในส่วนนี้ไม่น่าจะมีข้อทักท้วง หรือการดำเนินงานที่แตกต่างไปจากขั้นตอนนี้ 
เพราะเขาทำละเอียดพอสมควร จึงขอนำเรียนให้ท่านประธานสภาฯ และ                 
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอเชิญท่านายกฯ ครับ 
ประธานที่ประชุม 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

นอกจากเรื่องกองทุนสร้างเสริมสุขภาพแล้ว ผมขอเรียนให้ทราบว่า 
สำหรับช่ วงเทศกาลสงกรานต์นี้ อ งค์ การบริหารส่ วนจั งหวัด แพร่                      
ได้รับมอบหมายให้ปรับภูมิทัศน์บริเวณประตูสู่ล้านนา อำเภอเด่นชัย                
เราต้องรีบดำเนินการ หลังจากวันที่  6 เมษายน 2566 หากท่านได้               
เดินทางผ่านไปผ่านมาบริเวณดังกล่าว ท่านจะเห็นว่าบริเวณประตูสู่ล้านนา                   
มีการตกแต่ งหญ้ าเป็นสีๆ เพ่ื อความสวยงามไว้ดึ งดูดนักท่องเที่ ยว                
จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน นอกจากนั้นแล้วหากในพ้ืนที่  
ความรับผิดชอบของท่ านมี สินค้ าหรือผลิตภัณ ฑ์ ที่ โดด เด่นและดี                   
สามารถนำมาตั้งโชว์ ซ่ึงถ้าเขาสนใจก็ซื้อกลับไปได้ ซึ่งท่านวังสาคร หมั่นขีด 
ได้ประสานจะนำม้ายักษ์ที่ทำจากไม้ และชิงช้าไม้มาตั้งโชว์ให้นักท่องเที่ยว 
ได้ถ่ายรูป ท่านได้ช่วยประสานงานในเรื่องนี้ให้ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 
ของดีในแต่ละพ้ืนที่  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ จัดสรร
งบประมาณส่วนหนึ่ง ประมาณ 400,000.- บาท นำมาดำเนินการในครั้งนี ้

 
 
 



๔๓ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ และวันที่  5 เมษายน 2566 จังหวัดแพร่ร่วมกับองค์การบริหารส่วน          
นายก อบจ.แพร่ จังหวัดแพร่ จัดงานทำบุญคุ้มเจ้าหลวง ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. พิธีสงฆ์             
 ช่วงบ่าย เวลา 16.30 น. เป็นเรื่องของทางจังหวัด เห็นว่าได้จัดขบวนฟ้อน 
.. ทีแ่ต่ละอำเภอได้ส่งช่างฟ้อนมาร่วม อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน และวันที่ 11 
. เมษายน 2566 ร่วมงานสืบสานประเพณีถ้ำผานางคอย ประจำปี 2566              
. เราจะไปร่วมขบวณแห่กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง และวันที่          
. 17 .เมษายน 2566 ร่วมขบวนแห่งานสงกรานต์กับทางเทศบาลเมืองแพร่                
. จึงขอเชิญชวนทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
.  ประจำจังหวัดแพร่ ได้ขอใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่            
. ห้องประชุมลานวัฒนธรรม และบริเวณลานวัฒนธรรม ทำให้กิจกรรมหรือ
 การประชุมต่างๆ ที่จะมาขอใช้สถานที่นั้น ช่วงนี้จะทำไม่ได้ จึงขอเรียนให้         
. ทุกๆ ท่านทราบครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านสุขาวดี  วังคำ ครบั  
 

นางสุขาวดี  วังคำ   เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วั ดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

    ดิฉันนางสุขาวดี  วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต ๒  
 ขออนุญาตเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านนายกฯ และ
ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2565 ดิฉันได้รับเกียรติ
จากสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ 
และได้มี โอกาสลงพ้ืนที่ กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่                       
มีข้อเสนอแนะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ควรให้ทางกองช่าง                
จัดทำป้ายโครงการสำหรับโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
เป็นผู้ดำเนินการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้  ซึ่ งจะเป็นประโยชน์มาก                  
กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเรา ขอบคุณค่ะ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ             
ประธานทีป่ระชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ถ้าไม่มี ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ สืบเนื่องจากมีท่าน
ประธานสภา อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คือท่านชนาธิป  ศุภศิริ ได้ยื่น
ประธานที่ประชุม เอกสารแจ้งความประสงค์ขอลาออก ผมจะขอให้ท่านชนาธิป ศุภศิริ              
. ได้กล่าวความรู้สึก ขอเชิญครับ 

นายชนาธิป  ศุภศิริ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายชนาธิป  ศุภศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 1 
 เนื่องด้วยผมได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา            
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ซ่ึงจะมีผลในวันพรุ่ งนี้  วันนี้ จึ งเป็น                
วันสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
ซึ่งผมตั้งใจที่จะให้มีผลวันที่ 1 เมษายน 2566 เพราะวันนี้จะได้มาร่วม              
ประชุมสภาฯ ครั้งสุดท้าย จึงขอกล่าวความในใจ ผมต้องขอขอบคุณ                
คณะผู้บริหาร โดยเฉพาะท่านนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ และท่านรองนายกฯ            
ซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้มาร่วมประชุม และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้คอยชี้แนะ 
ให้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลา 2 ปี 4 เดือน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน ถึงจะอยู่คนละอำเภอ คนละเขตพ้ืนที่ แต่เวลาที่ผมลงพ้ืนที่นอกเขต 
ท่านจะคอยต้อนรับเป็นอย่างดี ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว
หลายสมัย ท่านก็จะคอยให้คำชี้แนะ คำปรึกษาในหลายๆ เรื่อง ต้องขอขอบคุณ
ที่ท่านให้ความเอ็นดูผม ต้องขอขอบคุณโอกาสที่ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่มอบให้ ถือว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดให้กับผม เป็นสถานที่แรกที่ให้ผม
ได้ เข้ามาเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัว ถึงแม้ว่าจะเกิดในครอบครัว
นักการเมืองแต่เมื่อเข้ามาทำงานทางการเมืองอย่างเต็มตัวแล้ว ถึงได้รู้ว่ า  
การทำงาน การลงพ้ืนที่  การทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นเรื่องที่               
ท้าทาย พอได้ทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจ ผมอาจจะไม่มีสิ่งใดที่สามารถตอบแทน                    
ทุกท่านได้ นอกจากคำขอบคุณที่ท่านให้โอกาสและให้ความกรุณาผมด้วยดี
เสมอมา และต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับท่านนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ                     
ผมประทับใจท่านในช่วงหาเสียง มีคู่แข่งหลายคน หลายพรรค ผมจับสลาก
ได้เบอร์ 1 ท่านอนุวัธ วงศ์วรรณ ก็จับสลากได้เบอร์ 1 ท่านก็พูดกับผมว่า             
ไม่ต้องห่วง เบอร์ 1 คู่กับลุง ถึงเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง 
ผมต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านอีกครั้ง ผมหวังว่าในโอกาสหน้า หากเราได้             
พ บ เจอกั น ข้ า งนอก  และมี สิ่ ง ใด ให้ ผมช่ วย เห ลื อ  ผมพ ร้อมยิ น ดี                    
ให้ความช่วยเหลือ สุดท้ายนี้คงต้องขอกล่าวคำอำลา ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านชนาธิป  ศุภศิริ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณ
ประธานที่ประชุม ทุกท่านที่ ได้ เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ๆศ.2566 ในวันนี้ ขอขอบคุณ                 
.  ทุกท่าน ขอบคณุครบั 
    

เลิกการประชุม   เวลา  11.20 น. 
 
 
 (ลงชื่อ)              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                            (นางทิตติยา  สุกใส) 
                                            เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร ่
 
 

 

 (ลงชื่อ)               
                                                        (นายวิตติ  แสงสุพรรณ) 
                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕66 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว            
ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 

 
(ลงชื่อ) 

  
ประธานกรรมการ 

 (นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

    

(ลงชื่อ)  กรรมการ 
 (นางสุขาวดี  วังคำ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

  

(ลงชื่อ) 
 

 
   

(นายปฏิพล  จอมดวง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

กรรมการ 

   

(ลงชื่อ)  กรรมการ 
 (นางมยุรี  ยาวิชัย) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

   

(ลงชื่อ)   กรรมการ 
 

 
 

 

(นางธนินจิตรา  ศุภศิริ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

(ลงชื่อ)   

(นายโชคชัย  พันศิริวรรณ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

กรรมการ 

   

      (ลงชื่อ)  เลขานุการ 
 (นายปัญจพัฒน์   สิริกรวัฒนกุล)  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

 


